

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG

ĐÀO THỊ HOÀN*

Ngay sau Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về “*Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam*”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang đã ban hành Công văn số 250-CV/TU ngày 10-10-2002 chỉ đạo các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể nhân dân tổ chức thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu quán triệt Chỉ thị.

Sau triển khai thực hiện Chỉ thị, nhận thức của các cấp uỷ đảng, của cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác này đã được nâng lên; công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiện toàn một bước đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham gia tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên

truyền giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương, đơn vị, từ năm 2002 đến 2009 đã tổ chức được 7 lớp ở tỉnh, 9 lớp ở huyện (Hiệp Hoà, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Ngạn, Sơn Động, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế) và thành phố Bắc Giang, hơn 10 lớp ở các đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ sưu tầm tài liệu, biên soạn, biên tập sách ở một số cấp uỷ đảng, lãnh đạo cơ quan, ban chỉ đạo tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, biên tập sách, tài liệu lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của địa phương, cơ sở. Ban Tuyên giáo trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tăng cường nghiên cứu, biên soạn sách lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống, tài liệu lịch sử để giảng dạy ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và một số cấp học phổ thông, thẩm định các công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống của các địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác lịch sử Đảng và làm công tác lịch sử Đảng ở các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc cũng được kiện toàn. Công tác lịch sử Đảng của các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc đều do đồng chí cấp trưởng, phó hoặc một cán bộ ban tuyên giáo phụ

* Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh

trách. Tuy nhiên, ở cấp huyện, cán bộ làm công tác lịch sử Đảng còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, của ban tuyên giáo các cấp và thông qua các hoạt động tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ phụ trách và cán bộ chuyên môn lịch sử Đảng của các cấp trong tỉnh tiếp tục được nâng lên về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản ở cấp tỉnh

Tổ chức nghiên cứu, biên soạn, biên tập, xuất bản và phát hành sách: *Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, tập I (1926-1975)* xuất bản và phát hành trong năm 2003; *Những tập thể và cá nhân anh hùng tỉnh Bắc Giang*, xuất bản và phát hành năm 2004; *Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005*, xuất bản và phát hành năm 2004; *Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tập II (1975-2005)*, xuất bản và phát hành năm 2008. Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh “*Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử An toàn khu II ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang*” (nghiệm thu năm 2008); tiến hành biên soạn sách “*Lịch sử An toàn khu II của Trung ương Đảng ở huyện Hiệp Hoà*”.

Công an tỉnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách *Công an nhân dân Bắc Giang – lịch sử biên niên (1975 – 1986)*; nghiên cứu, biên soạn sách *Công an nhân dân Bắc Giang – lịch sử biên niên (1986 – 2005)*; *Lịch sử Công an nhân dân*

tỉnh Bắc Giang, tập I (1945 – 1975) và *Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bắc Giang*. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các cuốn sách: *Tổng kết kinh nghiệm chiến tranh du kích ở Bắc Giang trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954)*; *Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân Bắc Giang trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc 1975 – 1986*; *Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân Bắc Giang trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc 1976-2005* và đang tổ chức nghiên cứu, biên soạn sách *Lịch sử Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang*. Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã xuất bản cuốn sách: *Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc – 45 năm xây dựng và trưởng thành*. Sở Tài chính nghiên cứu, biên soạn và xuất bản tập sách: *Ngành Tài chính tỉnh Bắc Giang – 40 năm xây dựng và trưởng thành*. Sở Thể dục thể thao nghiên cứu, biên soạn và xuất bản tập sách: *Lịch sử ngành Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang, 1945 – 2005*. Liên đoàn lao động Tỉnh đã hoàn chỉnh bản thảo và đưa vào xuất bản tập sách: *Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Bắc Giang*. Ủy ban nhân dân Tỉnh, trực tiếp là Sở Văn hoá thông tin đã triển khai và hoàn chỉnh xuất bản 4 tập địa chí của tỉnh.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản ở ban, ngành cấp tỉnh, huyện và xã, phường, thị trấn.

Đến cuối năm 2009 có 10 huyện, thành phố của tỉnh đã nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện, thành phố, trong đó

huyện Hiệp Hoà đang biên soạn ở giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2005. Huyện Lạng Giang đã nghiên cứu, biên soạn bổ sung 4 tập sách: *Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Lạng Giang*, thành tập sách: *Lịch sử Đảng bộ huyện Lạng Giang (1930-2010)*. Huyện Lục Nam đã xuất bản *Lịch sử Đảng bộ Huyện Lục Nam 1975-2005* và tái bản, bổ sung *Lịch sử Đảng bộ huyện Lục Nam 1930- 1975*. Huyện Tân Yên tái bản có sửa chữa, bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện đến giai đoạn hiện nay. Nhìn chung, tình hình nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp huyện đã được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Các ban, ngành như Công an thành phố Bắc Giang, Công an huyện Sơn Động, Công an huyện Lục Ngạn đã biên soạn, xuất bản sách lịch sử truyền thống; Công an các huyện Tân Yên, Việt Yên, Yên Thế và các đơn vị Phòng Tổ chức-cán bộ, Phòng Hồ sơ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Phòng An ninh điều tra, Phòng Trinh sát kỹ thuật, Văn Phòng Công an tỉnh đang tổ chức nghiên cứu, biên soạn sách, tài liệu truyền thống của đơn vị mình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, biên soạn sách, tài liệu lịch sử truyền thống của đơn vị. Đến đầu năm 2008, Ban Chỉ huy Quân sự 10/10 huyện, thành phố đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử ngành, xuất bản và phát hành sách lịch sử truyền thống của đơn vị.

Đến tháng 8-2009, gần 70% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã xuất bản và phát hành

sách lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống hoặc đã có bản thảo; hầu hết các xã, phường, thị trấn còn lại đều đang tổ chức nghiên cứu, biên soạn. 100% các xã của huyện Tân Yên, Việt Yên, Lạng Giang đã có sách hoặc bản thảo. Các xã của huyện Lục Nam, Hiệp Hoà đang tích cực chỉ đạo triển khai công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giúp cấp uỷ chỉ đạo có hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ còn là lực lượng nòng cốt trong các ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo các cuộc thi: “Tìm hiểu 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Độc sách, báo tìm hiểu 110 năm tỉnh Bắc Giang”, “Bắc Giang - quê hương tôi”, “60 năm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”... Các cuộc thi này đã thu hút hàng nghìn người tham dự.

Nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn của cả nước, của địa phương và những ngày truyền thống của địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo *Bắc Giang*, Báo tàng, Thư viện Bắc Giang đều có hoạt động tuyên truyền lịch sử toàn Đảng, lịch sử dân tộc và lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tỉnh và các địa phương, đơn vị có nhiều hình thức phong phú, sinh động tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền.

Công tác biên soạn tài liệu lịch sử địa phương để đưa vào giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố được triển khai mạnh mẽ. Điển hình là các đảng bộ huyện Tân Yên, Yên Thế, Sơn Động và thành phố Bắc Giang.

Hoạt động giảng dạy lịch sử địa phương bước đầu được thực hiện. Sở Giáo dục tỉnh đã giao cho Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh về biên soạn nội dung, chương trình dạy và học lịch sử địa phương tỉnh Bắc Giang cho giáo viên THPT và THCS môn lịch sử; phối hợp với Trường Cao đẳng sư phạm nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo bồi dưỡng lịch sử địa phương cho 100% giáo viên lịch sử bậc THCS. Nhiều trường đã biên soạn tài liệu lịch sử truyền thống nhà trường, phòng truyền thống như Trường Trung học phổ thông Tân An, Trung học cơ sở Cảnh Thụy (Yên Dũng), Trung học cơ sở xã Hợp Thịnh (Hiệp Hoà)...; chỉ đạo tôn tạo, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của 108 di tích quốc gia, 233 di tích cấp tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh đã biên soạn bài giảng lịch sử địa phương và đưa vào chương trình trung cấp chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, công tác lịch sử Đảng, lịch sử địa phương của tỉnh Bắc Giang còn một số hạn chế, khó khăn:

Kết quả của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương chưa đồng đều ở các địa phương, đơn vị. Còn có cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và một số cán bộ đảng viên nhận thức về công tác lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, chưa thấy hết vai trò, ý nghĩa... và do đó chưa làm tròn trách nhiệm đối với công tác này.

Đội ngũ cán bộ chuyên môn thực hiện việc nghiên cứu, biên soạn, biên tập và tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống của các địa phương, đơn vị ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, nhất là ở cấp huyện và cấp xã.

Công tác biên soạn tài liệu, tổ chức dạy học lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương nói chung đạt kết quả thấp. Về cơ bản, việc biên soạn tài liệu lịch sử địa phương dừng ở mức độ giới thiệu sơ lược, chưa phải là bài giảng chính thống, chưa phải là phần cứng trong chương trình dạy và học.

Kinh phí phục vụ cho công tác nghiên cứu, biên soạn tuy đã được các cấp uỷ quan tâm giải quyết, nhưng nhìn chung vẫn còn hạn hẹp.

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, nhưng với kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, đã khẳng định sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ làm công tác lịch sử trên mảnh đất hào hùng và giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.